

BÁO CÁO

Tổng kết 15 năm thực hiện

Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2023)

Thực hiện Công văn số 6355-CV/BTGTW, ngày 31/8/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2023) (sau đây gọi tắt là Đề án), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết

Trong giai đoạn 2009-2023 việc tiếp nhận, khai thác, bảo quản, sử dụng sách và các tài liệu được cấp phát ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện. Sau khi nhận được chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (hoặc giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) ban hành các công văn⁽¹⁾ về tăng cường lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở đối với việc tiếp nhận, khai thác, bảo quản, sử dụng các ấn phẩm được cấp phát. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn việc bảo quản và triển khai thực hiện công tác quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy cơ sở cụ thể hoá bằng các văn bản về tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng các đầu sách trong Đề án được trang cấp; đồng thời, xây dựng quy chế, phân công cán bộ quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách trang bị theo quy định về tài sản công phù hợp với tình hình của địa phương; trong đó quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, từng cá nhân, bố trí cơ sở vật chất nơi đặt tủ sách thuận lợi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân đến đọc sách.

⁽¹⁾ Công văn số 706-CV/TU, ngày 29/8/2011 về việc hướng dẫn sử dụng sách và tập huấn nghiệp vụ báo chí; Công văn số 267-CV/BTGTU, ngày 20/9/2011 về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng sách được trang bị cho cơ sở, xã, phường, thị trấn; Công văn số 1583-CV/BTGTU, ngày 20/01/2015 về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng sách được trang bị cho cơ sở, xã, phường, thị trấn; Công văn số 183-CV/TU, 16/2/2016 về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng sách được trang bị cho cơ sở, xã, phường, thị trấn; Công văn số 995-CV/TU, ngày 28/12/2018 về việc trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn; Công văn số 2016-CV/TU, ngày 18/02/2020 về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng sách được trang bị cho cơ sở, xã, phường, thị trấn; Công văn số 336-CV/TU, ngày 05/02/2021 về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng sách được trang bị cho cơ sở, xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khảo sát⁽²⁾ tình hình hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hoá - thể thao và phong trào toàn dân đọc sách tại các xã, phường, thị trấn, trong đó có kiểm tra, đánh giá việc trưng bày và quản lý, khai thác sách ở cơ sở; tham mưu tổ chức sơ kết báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về Ban Tuyên giáo Trung ương⁽³⁾.

2. Kết quả đạt được

2.1. Về chất lượng nội dung, hình thức sách của Đề án

Qua 15 năm thực hiện, chất lượng, nội dung, chủ đề, thể loại sách của Đề án trang bị sách ngày được nâng lên, thu hút nhiều độc giả; các sách có chủ đề đa dạng, phong phú bao gồm nhiều thể loại ở các lĩnh vực khác nhau như: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý đất đai, giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo, cẩm nang hướng dẫn xử lý công việc hàng ngày cho cán bộ cấp xã, các vấn đề phục vụ cho xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, còn có các loại sách về hướng nghiệp như: khởi nghiệp với nghề chăn nuôi, mưu sinh từ đồng vốn nhỏ, biết nghề để thoát nghèo, ... đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức, tham khảo, nghiên cứu cho nhiều đối tượng khác nhau. Nội dung các đầu sách trong Đề án đã góp phần thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hầu hết các ấn phẩm của Đề án có hình thức trình bày đẹp, nội dung biên tập phù hợp với từng chủ đề, chất lượng giấy in tốt, được biên soạn ngắn gọn với văn phong phổ thông dễ đọc, dễ hiểu, dễ vận dụng, tạo sự cuốn hút đối với người đọc. Ngoài ra, Đề án còn cung cấp thêm những đĩa CD-ROM phục vụ đợt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, văn kiện Đại hội Đảng, với hình ảnh đẹp, âm thanh đạt chất lượng, dễ nghe.

2.2. Công tác quản lý, nghiên cứu, học tập sách của Đề án

Công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng sách giấy của Đề án trang bị sách được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm. Qua 15 năm, các địa phương trên địa

⁽²⁾ Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học tỉnh xây dựng Kế hoạch số 73-KH/BTGTU, ngày 19/4/2017 khảo sát tại Đảng uỷ xã Lương Quới, Bình Hòa, Thị trấn Giồng Trôm và huyện Giồng Trôm; Đảng uỷ xã Hưng Khánh Trung B, Tân Phú Tây, Phước Mỹ Trung và huyện Mỏ Cày Bắc; Đảng uỷ xã Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Thị trấn Bình Đại và huyện Bình Đại.

⁽³⁾ Báo cáo số 158-BC/TU, ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Báo cáo số 658-BC/TU, ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả tiếp nhận sách theo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2018-2019.

bàn tính đã tiếp nhận từ 13 đến 15 đợt sách với số lượng trên 3.000 đầu sách và hàng trăm đĩa CD các loại. Các xã, phường, thị trấn lập sổ quản lý sách (có xã tổ chức thiết lập sổ quản lý, theo dõi trên máy tính: xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm) và tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đọc, mượn sách. Các xã, phường, thị trấn bố trí đặt tủ sách tại văn phòng đảng ủy, ủy ban nhân dân, nhà văn hóa xã, hoặc bố trí phòng đọc riêng, một số nơi bố trí chung với tủ sách pháp luật của xã (xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam lưu trữ sách tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Học tập cộng đồng) để thuận lợi cho người dân đến đọc. Ở một số xã duy trì tốt việc đọc sách, đọc báo đầu giờ; bổ sung một số loại sách báo, tạp chí cho các chi bộ; lồng ghép công tác kiểm tra, khảo sát việc tiếp nhận, khai thác, bảo quản, sử dụng các tài liệu đã được cấp phát với một số hoạt động khác của cấp ủy (Thành ủy Bến Tre, Giồng Trôm, Thạnh Phú...). Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy có phân công cán bộ phối hợp theo dõi các đầu sách trang bị cho xã, phường, thị trấn, từng bước đưa việc sử dụng, quản lý sách tại địa phương đi vào nền nếp.

Công tác khai thác, sử dụng sách điện tử của Đề án trang bị sách trên trang Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (<https://thuviencoso.vn>) được quan tâm, nhiều lượt cán bộ, đảng viên đã truy cập vào Thư viện điện tử tìm đọc, nghiên cứu sách điện tử mà Đề án cung cấp. Việc xây dựng Thư viện điện tử sách của Đề án, số hoá các đầu sách đã xuất bản để phục vụ việc đọc và tra cứu trực tuyến đã tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở tiếp cận với các đầu sách được thuận lợi và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các đối tượng không có điều kiện đọc, nghiên cứu, các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội cơ sở phân công người khai thác các nội dung trong các đầu sách của trang Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn, lựa chọn những nội dung phù hợp phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền ở từng thời điểm để làm nội dung sinh hoạt chuyên đề hoặc đọc trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, nhóm sở thích,... với các nội dung như: mẫu chuyện về Bác Hồ, Luật, các nội dung về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể,... về chăm sóc sức khỏe, các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi.... Qua đó, giúp người đọc tiếp cận được nhiều nội dung phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của các đầu sách, góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nhiều địa phương đã có các mô hình hay, cách làm hiệu quả sáng tạo trong tổ chức quản lý, khai thác sử dụng, nâng cao hiệu quả của việc đưa sách về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận nguồn sách từ Đề án (huyện Thạnh Phú, Châu Thành)⁽⁴⁾ đến nay nhiều

⁽⁴⁾ Nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã tự trang bị tủ sách ở trụ sở các ấp, khu phố và tụ điểm sinh hoạt văn hóa, nhằm cung cấp kiến thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chủ động mua, bổ sung thêm một số sách, báo, tạp chí cần thiết; tổ chức luân chuyển sách của Đề án đến Trung tâm học tập cộng đồng của xã để phục vụ Nhân dân, góp phần phát huy văn hóa đọc và phong trào toàn dân đọc sách.

huyện, thành phố đã tổ chức tốt việc luân chuyển sách đến tổ dân phố, ấp, thư viện văn hoá, trung tâm văn hoá - thể thao và học tập cộng đồng,... để phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn, thu hút hàng nghìn bạn đọc đến tra cứu tài liệu, áp dụng những kinh nghiệm, tiến bộ khoa học vào học tập, đời sống và sản xuất. Các địa phương phối hợp với thư viện của huyện thành lập phòng đọc sách cho các xã, phường, thị trấn theo tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh xây dựng huyện nông thôn mới đối với các xã nông thôn mới.

Các xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre phối hợp với Thư viện Nguyễn Đình Chiểu triển khai mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở cơ quan làm việc và một số cơ sở tôn giáo, nhằm xây dựng môi trường văn hóa theo các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa, gắn với nghiên cứu, học tập những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài các đầu sách trưng bày, địa phương còn triển khai mã QR Code thông qua ứng dụng Zalo để giúp cán bộ, đảng viên và người dân đọc các tác phẩm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh⁽⁵⁾.

2.3. Công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án

Công tác tuyên truyền về triển khai, thực hiện Đề án được cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu mục đích, yêu cầu của việc trang bị sách cho cơ sở để nghiên cứu, tìm hiểu về các lĩnh vực phục vụ công tác, sản xuất của mình; việc giới thiệu đầu sách mới, sách có chủ đề gắn với nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng trong học tập, lao động, sản xuất cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thông qua các cuộc họp chi bộ, chi hội, đài truyền thanh cơ sở, trên nền tảng mạng xã hội, zalo, facebook. Riêng Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền thực hiện Đề án cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới biển thông qua các đợt sinh hoạt của đơn vị và sinh hoạt chi, tổ hội trên địa bàn khu vực biên giới biển đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng sản xuất cho Nhân dân khu vực biên giới biển.

Công tác phối hợp tuyên truyền về quản lý, khai thác sử dụng sách của Đề án trang bị sách và phát động phong trào “Toàn dân đọc sách” trong toàn hệ thống chính trị được thực hiện tốt, định hướng tư tưởng, giáo dục, chuyển tải kiến thức khoa học - kỹ thuật, nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Các hoạt động tuyên truyền về nội dung sách của Đề án được các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hàng năm, ngay sau khi tiếp nhận các đợt sách mới, cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trên bản tin sinh hoạt nội bộ, đội ngũ báo cáo viên để cán bộ, đảng

⁽⁵⁾ Các địa phương triển khai mô hình như: Phường 4 (trụ sở UBND phường, chùa Tịnh Văn); Phường 5 (chùa Viên Giác); Phường 6 (Hội thánh Cao Đài Ban Chính Đạo).

viên và Nhân dân đến tìm đọc. Hướng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4), cấp uỷ địa phương chỉ đạo thư viện huyện tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm sách, xếp sách nghệ thuật và tổ chức chơi trò chơi (đố vui kiến thức, giới thiệu sách), tham gia thi viết cảm nhận về sách, xây dựng các mô hình thư viện xanh, thư viện góc lớp trong các trường học phục vụ học sinh; đồng thời, phát động rộng rãi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh tham gia đọc sách, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết cho người đọc cũng như hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức góp phần xây dựng văn hoá đọc, xây dựng xã hội học tập trong tình hình hiện nay.

Công tác tuyên truyền giới thiệu về những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức quản lý, khai thác sử dụng sách của Đề án được quan tâm, nhất là triển khai⁽⁶⁾ tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Việc triển khai thực hiện Đề án cho cơ sở xã, phường, thị trấn là một chủ trương đúng, thiết thực đã và đang có tác động tích cực, đáp ứng nhu cầu tham khảo, học tập nâng cao kiến thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở các xã, phường, thị trấn; nâng cao kiến thức, vận dụng vào trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý, trong lao động sản xuất của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Việc tiếp nhận, quản lý, khai thác sách đi vào nền nếp; việc luân chuyển sách về trụ sở ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản,... giúp đội ngũ cán bộ, công chức và người dân dễ tiếp cận, khai thác những tài liệu bổ ích, vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ và đời sống hàng ngày; việc phát triển thư viện điện tử tạo điều kiện thuận lợi, giúp người đọc truy cập dễ dàng.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Việc tiếp cận các thông tin về sách, báo nói riêng ở một số vùng khó khăn trong tỉnh còn hạn chế; đối tượng tìm đọc sách, khai thác thư viện ít được người dân quan tâm; thói quen đọc sách, tìm hiểu thông tin từ sách báo, tài liệu của một

⁽⁶⁾ **Ở tỉnh:** Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch số 1791/KH-SVHTTDL-BTGTU, ngày 26/6/2023 tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. **Cấp huyện:** Thạnh Phú: tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về nội dung tác phẩm, qua hai hình thức thi: Cuộc thi trực tuyến và Hội thi đọc sách có 1.278 lượt người tham dự, bài viết đạt giải có chất lượng.

bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa thường xuyên, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh; việc phân công cán bộ quản lý sách chưa thống nhất, theo chế độ kiêm nhiệm, chưa được tập huấn về nghiệp vụ quản lý và khai thác, sử dụng sách nên trong quá trình sử dụng, bảo quản, chưa theo đúng quy định đề ra.

Hầu hết các xã, phường, thị trấn chưa có phòng đọc riêng; thiếu trang thiết bị phục vụ người đọc, máy tính phục vụ chiếu các đĩa CD-ROM. Một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác bảo quản các ấn phẩm, các đầu sách có trường hợp sách, báo, tài liệu cần phổ biến còn cất giữ trong tủ chưa được trưng bày vào tủ sách theo quy định, nên chưa phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết, có nơi còn để sách bị thất lạc.

Nguyên nhân: (1) Một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa quan tâm, nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa thiết thực của Đề án; (2) Một bộ phận cán bộ, đảng viên và một bộ phận Nhân dân chưa xây dựng ý thức tự nghiên cứu và hình thành thói quen đọc sách, tìm hiểu thông tin qua sách, báo; (3) Các ấn phẩm được phát hành trực tiếp từ đơn vị phát hành sách thông qua hệ thống bưu điện đến xã, thị trấn, không có thông tin đến huyện nên ban tuyên giáo cấp huyện gặp khó khăn trong việc theo dõi, tham mưu từ khâu tiếp nhận đến khâu chỉ đạo quản lý, thực hiện.

3. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, các cấp uỷ cơ sở mà trực tiếp là đồng chí bí thư đảng uỷ phải nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của Đề án trong việc góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến người dân hiểu rõ. Từ đó, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện, chỉ đạo xây dựng nội quy, quy chế quản lý và sử dụng sách, phân công cán bộ phụ trách cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc mượn, khai thác các đầu sách.

Thứ hai, mỗi địa phương cần linh hoạt trong việc triển khai Đề án phù hợp với đơn vị mình; quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí để xây dựng phòng đọc sách độc lập, mua sắm tủ để sách, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo quản sách nhằm đảm bảo các điều kiện thuận lợi đáp ứng nhu cầu bạn đọc; đồng thời, mua bổ sung các loại sách, tài liệu, tạp chí cần thiết phù hợp từng đối tượng phục vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý sách.

Thứ ba, công tác tuyên truyền, giới thiệu sách đến với người đọc phải được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền, giới thiệu qua hệ thống truyền thanh cơ sở; qua các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ nhân dân tự quản.

Thứ tư, chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, khai thác, bảo quản, sử dụng sách và các tài liệu có hiệu quả. Hàng năm có sơ kết tình hình triển khai thực hiện; qua đó biểu dương,

khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể làm tốt và phê bình đối với những cá nhân, tổ chức đơn vị làm chưa tốt.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền quán triệt thực hiện Kết luận số 30-KL/TW của Ban Bí thư gắn với phát động phong trào “Toàn dân đọc sách” tại địa phương để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xác định rõ mục đích và ý nghĩa của Đề án là cung cấp cho các xã, phường, thị trấn trong cả nước những đầu sách thiết yếu phục vụ cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở; phổ biến kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng, an ninh; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, chăm sóc sức khỏe cộng đồng... Từ đó từng bước hình thành ở mỗi cơ sở một tủ sách có giá trị thiết thực, góp phần trực tiếp nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có tủ sách và của cán bộ tham mưu thực hiện tiếp nhận, quản lý, khai thác tủ sách, đảm bảo việc khai thác tủ sách hiệu quả theo Quyết định số 1622-QĐ/BTGTW, ngày 12/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tủ sách trang bị ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Quan tâm đầu tư xây dựng, sắp xếp, tu bổ các nhà văn hóa, thư viện, tủ sách, bố trí phòng đọc riêng ở xã, phường, thị trấn; có phương án khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn sách được trang bị ở cơ sở vào một môi trường thống nhất dựa trên các tủ sách đã có: tủ sách lý luận chính trị, tủ sách pháp luật, điểm bưu điện văn hóa xã; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ được phân công quản lý tủ sách hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đọc và mượn sách; làm tốt công tác xã hội hóa để làm phong phú thêm đầu sách tại các tủ sách ở địa phương.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản sách ở cơ sở. Tổ chức luân chuyển sách của Đề án đến ấp, tổ nhân dân tự quản để Nhân dân có điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn thông tin từ sách, tìm hiểu học tập và áp dụng vào sản xuất, đời sống. Xây dựng phong trào đọc sách ở cơ sở gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phù hợp với đối tượng tiếp nhận, khai thác, sử dụng sách của Đề án.

4. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát cơ sở để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng sách của Đề án; tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án hàng năm; kịp thời phát hiện những mô hình tốt để động viên, khen thưởng và nhân rộng.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục thực hiện Đề án; đồng thời, cung cấp những đầu sách phổ biến kiến thức và kỹ năng thực hành, có tính chất cầm nang,

dễ đọc, dễ hiểu, dễ vận dụng, phù hợp với vùng miền. Tăng cường phát triển các đầu sách trên Thư viện điện tử để người đọc được thuận lợi trong việc tra cứu thông tin.

2. Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác phát hành, đảm bảo sách được phát hành đúng về thời gian, phù hợp về đối tượng. Việc tổ chức phát hành sách đến cơ sở, cần tổ chức thông qua một đầu mối để nâng cao hiệu quả quản lý sách được tiếp nhận.

Trên đây là báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương theo dõi, tổng hợp.

Nơi nhận:

- BTGTW (Vụ TH, Vụ BC-XB, T79),
 - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật,
 - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
 - Các huyện ủy, thành ủy, ĐU BDBP tỉnh,
 - Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
- VTL

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Hồ Thị Hoàng Yến